



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล โทร.๐ ๕๕๗๓ ๖๑๒๐ ต่อ ๑๑๓

ที่ กพ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการ กลไก ป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ตามที่โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ได้มีการกำหนดมาตรการ กลไก ป้องกันการให้และรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบไปแล้วนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัตินั้น

ในการนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล มีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และนำไปสู่การยึดถือปฏิบัติตาม ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด และเป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงขออนุมัติลงนามประกาศ มาตรการฯ ดังกล่าวตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่อไปด้วย

(นางสาวกรรณิกา บัวมา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายปิยะวัตร คำอุไร)  
นายแพทย์ ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล



## ประกาศโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

เรื่อง มาตรการ กลไก ป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลเป็นไปตามหลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ปลอดจากทุจริต จึงกำหนดมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด และห้ามมีการรับสินบนจากผู้มารับบริการทุกท่าน ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อปฏิบัติการกิจดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

๖. โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๗. การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล